

คำอธิบายข้อมูล

รหัสของตาราง	EC_XT_033
ชื่อตาราง	บัญชีฐานะการลงทุนระหว่างประเทศของไทย
ความถี่ของข้อมูล ความล่าช้าและกำหนดเวลาเผยแพร่	ความถี่ รายปี ความล่าช้า 9 เดือน กำหนดเวลาเผยแพร่ วันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายนของปีถัดไป
หลักวิธีทางสถิติ <ul style="list-style-type: none"> • หลักการ นิยาม และ การจัดกลุ่ม • ความครอบคลุม • การบันทึกข้อมูลและ มาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้อง • ลักษณะของข้อมูลและ วิธีการจัดเก็บ • วิธีประมวลผลข้อมูล 	<p>บัญชีฐานะการลงทุนระหว่างประเทศ หมายถึง งบดุลที่แสดงฐานะสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินของประเทศที่มีกับต่างประเทศ ซึ่งประกอบด้วย สิทธิเรียกร้องในสินทรัพย์ที่มีกับผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ หนี้สินที่มีต่อผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ ทองคำ และ สิทธิพิเศษถอนเงิน</p> <p>ยอดคงค้าง ณ สิ้นเวลาใดเวลาหนึ่งเป็นผลมาจากการทำธุรกรรมทางการเงิน การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการตีราคา และการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ซึ่งมีผลกระทบต่อระดับของสินทรัพย์และ/หรือหนี้สิน</p> <p>บัญชีฐานะการลงทุนระหว่างประเทศของไทย จัดทำตามคู่มือการจัดทำบัญชีดุลการชำระเงิน ฉบับที่ 6 ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ข้อมูลบัญชีฐานะการลงทุนระหว่างประเทศเผยแพร่เป็นหน่วยล้านดอลลาร์ สหรัฐ. โดยแสดงองค์ประกอบฐานะด้านสินทรัพย์และหนี้สินต่างประเทศ จำแนกเป็น</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. การลงทุนโดยตรง (ในต่างประเทศหรือในประเทศไทย) 2. การลงทุนในหลักทรัพย์ (ตราสารทุนและตราสารหนี้) 3. การลงทุนอื่นๆ (ธนาคารแห่งประเทศไทย รัฐบาลโดยตรง สถาบันการเงินที่ประกอบธุรกิจรับฝากเงิน และภาคอื่นๆ) 4. ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน 5. สินทรัพย์เงินสำรองระหว่างประเทศ <p>การเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปตามหลักการ “passive confidentiality” กล่าวคือ หากบุคคลหรือนิติบุคคลใดเห็นว่าจะได้รับผลกระทบจากการแสดงรายละเอียดตามหมวดหมู่ในตารางสถิติ โปรดแจ้งมายังผู้จัดการบริการประจำตารางที่เกี่ยวข้องเพื่อขอให้อปท. พิจารณาทบทวนการจัดหมวดหมู่เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบดังกล่าว</p>
แหล่งที่มาของข้อมูล	<ol style="list-style-type: none"> 1. แบบนำเสนอทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนระหว่างประเทศ 2. การสำรวจข้อมูลการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติและนักลงทุนไทยผ่านผู้ดูแลหลักทรัพย์สิน บริษัทนายหน้าและบริษัทตัวแทน 3. การสำรวจข้อมูลหนี้ต่างประเทศและการให้กู้ยืมในต่างประเทศของธุรกิจเอกชนที่ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์รายไตรมาส 4. ระบบการรายงานธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ 5. รายงานของกระทรวงการคลังและรัฐวิสาหกิจ 6. รายงานของ อปท.
สื่อที่ใช้ในการเผยแพร่	เว็บไซต์ ธนาคารแห่งประเทศไทย https://www.bot.or.th/App/BTWS_STAT/statistics/BOTWEBSTAT.aspx?reportID=82&language=th
การปรับปรุงข้อมูล	ข้อมูลจะถูกปรับแก้ย้อนหลัง 1 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับการรายงานข้อมูลงบการเงินของธุรกิจ

ทีมสถิติฐานะการลงทุนระหว่างประเทศ
ฝ่ายสถิติและข้อมูลสนเทศ
โทร 0-2283-5165